



TIỀN HẢI Nhân lên các chi bộ kiểu mẫu

Việc xây dựng chi bộ kiểu mẫu ở Đảng bộ huyện Tiền Hải thời gian qua được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, sát thực tế, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở.

Chuyển biến tích cực từ cơ sở

Chi bộ Trường THCS Bùi Viện, xã An Ninh là 1 trong 58 chi bộ đảng ký xây dựng chi bộ kiểu mẫu năm 2023 của huyện Tiền Hải. Cô giáo Phạm Thị Huyền chia sẻ: Tôi cũng như các đảng viên khác rất phấn khởi khi Chi bộ nhà trường được cấp ủy cấp trên lựa chọn xây dựng chi bộ kiểu mẫu năm 2023; ý thức được bản thân cần phải nỗ lực, phấn đấu hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Ngoài thường xuyên học tập, trao đổi thêm kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn, tôi còn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình giảng dạy. Hiện nay, 100% các bài giảng tôi đều sử dụng giáo án điện tử. Tuy quá trình soạn giảng vất vả hơn trước rất nhiều song việc sử dụng giáo án điện tử sẽ giúp các em học sinh được tiếp xúc nhiều với hình ảnh trực quan, điều này giúp cho quá trình nhận thức, tiếp thu được tốt hơn.

Ông Phạm Văn Trung, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường THCS Bùi Viện cho biết: Để xây dựng thành công chi bộ kiểu mẫu theo nội dung đã đăng ký, trong đó tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhà trường chú trọng đổi mới công tác quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động. 100% giáo viên sử dụng giáo án điện tử trong quá trình dạy học, thường xuyên đổi mới phương pháp, phát huy tính chủ động, sáng tạo của học sinh trong học tập. Hiện nay, 28/30 giáo viên của Trường có trình độ đại học, 2 giáo viên có trình độ cao đẳng hiện đang hoàn thiện chương trình đại học. Chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên, giữ vững vị trí trong top đầu của huyện.

Sau khi được lựa chọn xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, Chi bộ thôn Nam Đông Bắc, Đảng bộ xã Nam Thăng đã tổ chức quán triệt, triển khai nội dung các tiêu chí đến tất cả đảng viên, xây dựng cụ thể các bước công việc, lộ trình thực hiện. Ông Đào Duy Hiệu, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Hiện nay, 92% đảng viên trong Chi bộ đã cài đặt và sử dụng hiệu quả phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử". Trong sinh hoạt, Chi bộ luôn khuyến khích các đảng viên phát biểu ý kiến xây dựng nghị quyết hàng tháng. Trung bình mỗi buổi sinh hoạt đều có từ 8 - 20 ý kiến phát biểu, nhờ vậy nghị quyết được xây dựng sát với thực tế và có tính khả thi cao. Đây cũng là nội dung đăng ký kiểu mẫu của Chi bộ "guồng mẫu, tích cực đóng góp trí tuệ xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể địa phương trong sạch, vững mạnh". Bên cạnh đó, Chi bộ giao nhiệm vụ cho đảng viên và thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện, kịp thời động viên đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ, nhắc nhở các đồng chí thực hiện chưa tốt, từ đó có ý thức và tinh thần phấn đấu tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhờ vậy, các nhiệm vụ thời gian qua đều được thôn hoàn thành tốt. Tình hình an ninh trật tự trong



Hiện nay, 92% đảng viên Chi bộ thôn Nam Đông Bắc, xã Nam Thăng (Tiền Hải) đã cài đặt và sử dụng hiệu quả phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử".

thôn luôn được bảo đảm; tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt 96%; đời sống của người dân ngày một nâng cao. Hiện nay, thôn duy trì 100% cây lúa giống cho Thái Bình Seed với giá thành cao hơn 30% lúa thương phẩm; chăn nuôi tập trung phát triển với trên 10 trang trại; các ngành nghề xây dựng, dịch vụ phát triển với hàng trăm lao động... Thu nhập bình quân của người dân trong thôn đạt trên 65 triệu đồng/người/năm.

kiểu mẫu, đến cuối năm 2022 qua thẩm định, đánh giá Chi bộ được công nhận chi bộ kiểu mẫu. Trên cơ sở kinh nghiệm bước đầu triển khai xây dựng chi bộ kiểu mẫu năm 2022, năm 2023 chúng tôi lựa chọn 3 chi bộ để tập trung chỉ đạo xây dựng chi bộ kiểu mẫu gồm 2 chi bộ khối trường học và 1 chi bộ thôn. Để việc xây dựng chi bộ kiểu mẫu đạt chất lượng, hiệu quả xây dựng chi bộ kiểu mẫu, ngay từ khởi trường học và 1 chi bộ thôn. Ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá kết quả một năm triển khai thực hiện Đề án số 02 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trên cơ sở chỉ rõ những ưu, khuyết điểm để có giải pháp phù hợp; đồng thời, khen thưởng 13 chi bộ được công nhận chi bộ kiểu mẫu năm 2022 để khích lệ, động viên phong trào. Bên cạnh đó, tiếp tục tổ chức tập huấn,

đúng lộ trình đề ra, chúng tôi đặt mục tiêu cuối năm nay cả 3 chi bộ đều được công nhận chi bộ kiểu mẫu. Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy đang đôn đốc các chi bộ rà soát, đánh giá các tiêu chí đã đạt được, những tiêu chí nào chưa hoàn thành thì tiếp tục tập trung hoàn thiện. Từ nay tới cuối năm sẽ tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập các tổ thẩm định, đánh giá các chi bộ trong việc hoàn thành các nội dung chi bộ kiểu mẫu; sơ kết, rút kinh nghiệm để triển khai thực hiện tốt hơn trong những năm tiếp theo.

ĐÀO QUYN

Tác phẩm tham dự giải Búa liềm vàng lần thứ VIII - năm 2023.

Sẵn sàng cho liên hoan "Dân vận khéo" cấp tỉnh



Các thành viên đội thành phố Thái Bình tích cực tập luyện tiểu phẩm chào "Đồng thuận".

Liên hoan "Dân vận khéo" cấp tỉnh năm 2023 là sân chơi bổ ích cho những người làm công tác dân vận học tập, trao đổi kinh nghiệm, cách làm hay trong công tác vận động quần chúng. Tham gia liên hoan có 13 đội đến từ 8 huyện, thành phố và 5 đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Hiện các đội đều đang gấp rút tập luyện, chuẩn bị sẵn sàng trang phục, đạo cụ để có tiết mục hoàn hảo nhất tham gia liên hoan.

Bà Phạm Thị Minh, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Thái Bình cho biết: Thành phố tham dự liên hoan với tiểu phẩm chào "Đồng thuận". Ngoài 4 cán bộ trung tâm là những người có nghề thì các diễn viên còn lại đều là thành viên của các tổ dân vận ở các xã, phường, tuy có kinh nghiệm thực tiễn song ít có kinh nghiệm diễn trên sân khấu nên quá trình tập luyện kéo dài. Việc thống nhất thời gian tập luyện cũng rất khó khăn vì hầu hết mọi người đều tranh thủ thời gian rảnh rỗi nên khi sắp xếp được thời gian dù là ban ngày hay buổi tối mọi người đều cùng nhau tập luyện rất nhiệt tình, trách nhiệm, ai cũng nỗ lực, hoàn thành tốt vai diễn của mình.

Tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, không khí tập luyện cho tiểu phẩm chào "Chấp cánh những ước mơ" tham gia dự liên hoan cũng rất sôi nổi. Trung tá Nguyễn Thị Chí, nhân viên văn hóa cơ sở, Phòng Chính trị cho biết: Tham gia tiểu phẩm có 13 đồng chí đều là cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng, trong đó có nhiều đồng chí đang công tác ở địa bàn khu vực biên giới biển đảo, bản thân tôi vốn là cán bộ dân vận ở cơ sở, thường xuyên công tác chi ủy, các tổ chức đoàn thể chi bộ truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, cũng như tham gia hòa giải nhiều vụ việc.

qua thời tiết mưa lớn kéo dài song các đồng chí đều có mặt đúng giờ để tập luyện. Lãnh đạo đơn vị thường xuyên tạo điều kiện thuận lợi để mọi người tham gia tập luyện và đóng góp nhiều ý kiến để tiểu phẩm hấp dẫn, thu hút người xem cũng như đạt hiệu quả tuyên truyền cao nhất.

Hứa hẹn nhiều hấp dẫn

Theo bà Nguyễn Thị Thơm, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Tổ chức liên hoan: Qua năm bắt thực tế việc triển khai ở cơ sở, các tiểu phẩm tham gia liên hoan "Dân vận khéo" cấp tỉnh năm nay đều được các địa phương, đơn vị đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng từ nội dung kịch bản đến đạo cụ, trang phục, bố trí địa điểm và dành nhiều thời gian tập luyện. Nội dung các tiểu phẩm rất phong phú, đa dạng với nhiều chủ đề và hình thức thể hiện, song điểm chung là đều xuất phát từ thực tiễn ở cơ sở, là các mô hình "dân vận khéo" tiêu biểu đã được các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện đạt hiệu quả tích cực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng thời gian qua. Ông Nguyễn Duy Phóng, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Thái Thụy cho biết: Những năm gần đây, trên địa bàn huyện có nhiều dự án trọng điểm của tỉnh, của huyện cần tập trung giải phóng mặt bằng như khu công nghiệp Liên Hà Thái, tuyến đường bộ ven biển, quốc lộ 37, mở rộng quốc lộ 39A... Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên

THÁI THỤY

Phát triển người tham gia BHXH bắt buộc

Xác định công tác đôn đốc đơn vị chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về thuế bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN) là góp phần bảo đảm quyền lợi chính đáng, hợp pháp cho người lao động, thời gian qua, BHXH huyện Thái Thụy đẩy mạnh các giải pháp, phối hợp, đôn đốc các doanh nghiệp đóng đúng, đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Để phát triển người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn huyện, công tác tham mưu tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương được BHXH huyện đặc biệt chú trọng. Ngay từ đầu năm, BHXH huyện đã tham mưu UBND huyện ban hành công văn chỉ đạo, yêu cầu chủ sử dụng lao động thực hiện đầy đủ trách nhiệm đối với người lao động trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức làm việc với chủ sử dụng lao động để tuyên truyền, vận động các đơn vị tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. Đồng thời, phối hợp với Chi cục Thuế huyện cung cấp, chia sẻ thông tin quyết toán thuế, tờ khai quyết toán thuế thu nhập, chỉ đạo viên chức rà soát

dữ liệu thuế của 82 đơn vị với 8.753 lao động. Những tháng đầu năm 2023, trên địa bàn huyện Thái Thụy có sự biến động lớn về lao động, đặc biệt là các đơn vị sử dụng nhiều lao động, sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ như giấy da, may mặc. BHXH huyện đã chỉ đạo chuyên quản thu bám sát đơn vị, nắm bắt tình hình, đưa ra những dự báo; phối hợp với các ngành kiểm tra việc thực hiện chính sách về lao động của 6 đơn vị với 4.551 lao động, trong đó có 856 lao động đang thủ việc, đôn đốc đơn vị báo tăng khi hết thời gian thủ việc cho 628 lao động. Giao viên chức phụ trách từng đơn vị rà soát số lao động thực tế theo bảng lương hàng tháng của doanh nghiệp, tập trung vào những lao động đơn vị báo nghỉ việc không lương, lao động hết thời gian nghỉ việc; xác định những lao động đủ điều kiện nhưng đơn vị chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN từ đó có giải pháp đôn đốc đơn vị thực hiện đúng quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác đôn đốc thu, phát triển người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH huyện cũng chú trọng công tác giải quyết chế độ, chính sách, bảo đảm kịp thời, đầy đủ quyền lợi cho doanh nghiệp và người lao động, tạo được sự đồng thuận, tin tưởng. 8 tháng đầu năm 2023, BHXH huyện đã báo cáo, tham mưu

BHXH tỉnh thực hiện thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT tại 6 đơn vị; kiểm tra 5 đơn vị về công tác giải quyết và chi trả chế độ BHXH ngắn hạn; đôn đốc các đơn vị thực hiện nghiêm kết luận sau thanh tra, kiểm tra. Ông Lê Văn Vụ, Giám đốc BHXH huyện Thái Thụy chia sẻ: Với sự linh hoạt, chủ động quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, sự nỗ lực cố gắng của tập thể viên chức, người lao động trong đơn vị, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của BHXH tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo phát triển người tham gia BHXH, BHYT của huyện và sự phối hợp hiệu quả, trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể trong huyện, trong 8 tháng đầu năm 2023, toàn huyện phát triển được 22 đơn vị với 287 lao động, nâng tổng số đơn vị đang tham gia BHXH lên 518 đơn vị với 19.940 người tham gia BHXH bắt buộc (tăng 910 người so với cùng kỳ năm 2022). Kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để BHXH huyện tiếp tục triển khai các giải pháp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu công tác thu, phát triển người tham gia BHXH bắt buộc nói riêng và các chỉ tiêu, nhiệm vụ tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN năm 2023 nói chung.

ĐỖ HỒNG GIA



Công ty TNHH Kỹ thuật hoạt hình First Union Việt Nam (Thái Thụy) luôn chấp hành việc đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động.

ANH ĐÀO